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สอบถาม
โพสต์โดย สอบถามความก้าวหน้า รถโดยสรามฯหล่มสั - 2022/05/09 13:02

_____________________________________

จากที่ผมเคยขอความอนุเคราะห์เรื่องรถโดยสารสาธารณะว่างผ่าน ม.ราม ฯหล่มสักเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วนั้น และท่านก็เคยรับปากว่าจะประสานให้
บัดนี้เวลาผ่านมาก็คงไม่ใกล้ไม่เคียง 10 ปีแล้ว กระผมจึงขอเรียนถามว่า เรื่องดังกล่าวไปถึงไหนแล้ว ครับ  
ม.รามฯเป็นสถานศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนทึ่ถูกที่สุด ที่คนระดับรายได้ต่ำสามารถส่งลูกหลานมาเล่าเรียนได้ แต่การเดินทางเพื่อไปมหาวิทยาลัย ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
แต่หากมีรถบริการสาธารณะ ก็จะเป็นการช่วยให้ ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้มาก 

ขอขอบพระคุณมาล่วงด้วยครับหากว่าอบจ.เพชบูรณ์ สามารถกระทำได้

============================================================================

Re:สอบถาม
โพสต์โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ - 2022/05/11 15:13

_____________________________________

เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงขออภัยในความขัดข้อง  
 มา ณ โอกาส นี้ แต่อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
จะนำปัญหาและความต้องการของท่านประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

                             ขอแสดงความนับถือ 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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